

SỐ 4/TCTLTMB-KHQLV

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Vv Báo cáo kết quả thực hiện các
nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã
hội năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch
I	Khối lượng, sản lượng	tấn	tấn	%
1	Mật hàng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc và miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 6055/VPCP-KTTH ngày 21/7/2016	34.994	34.994	100,00%
2	Mật hàng muối tạm trữ niên vụ 2016 theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 4867/VPCP-KTTH ngày 16/6/2016	35.000	33.520	95,77%
II	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu	-	-	
III	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	Không có		
IV	Chi phí phát sinh do thực hiện chương thu mua muối tạm trữ niên vụ 2016 tính đến 31/12/2016 (triệu đồng)	30.000	27.804	92,66%

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

Những năm gần đây lĩnh vực nông nghiệp chịu nhiều tác động xấu do biến đổi khí hậu, thảm họa môi trường, chính vì vậy song song với các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Tổng công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cụ thể: Tập trung đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng an toàn, bền vững, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Các nhà máy chế biến gạo, bột

mỹ... được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại giảm thiểu chất thải, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

Năm 2016, Tổng công ty được Chính phủ chấp nhận việc tiếp tục thực hiện Đề án Dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc và miền Trung, cùng với sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện với lượng lương thực dự trữ lưu thông là 35.000 tấn trị giá 385 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ thu mua muối tạm trữ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty đã khẩn trương tổ chức thực hiện việc thu mua tạm trữ muối, tổng lượng thu mua muối năm 2016 đạt 33.520 tấn. Việc thu mua cơ bản đã đạt được mục tiêu kích cầu thị trường, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng tham gia thu mua muối cho dân, tạo động lực nâng đỡ giá muối và định hướng sự quan tâm, vào cuộc của các nguồn lực từ địa phương để giải quyết khó khăn cho diêm dân, dân bán được muối, có tiền trang trải sinh hoạt và tái sản xuất. Việc Tổng công ty triển khai thu mua tạm trữ muối đã được nhân dân vùng các tỉnh miền Tây Nam Bộ đánh giá cao, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đến người nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung về an ninh lương thực, an ninh về muối, năm 2016, Tổng công ty tiếp tục duy trì và phát triển công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng như hỗ trợ 01 huyện nghèo theo chương trình 30^a, ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm nom trẻ mồ côi và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác tiếp tục được triển khai. Tổng hợp toàn Tổng công ty đã thực hiện hỗ trợ giảm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện khoảng 1 tỷ đồng.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp:

Đối với nhà cung cấp, Tổng công ty luôn thực hiện đúng cam kết, cùng hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Với bề dày phát triển, Tổng công ty đã tạo dựng được uy tín và là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước.

Đối với những hàng hóa nguyên liệu thu mua trực tiếp từ người dân, Tổng công ty luôn thực hiện thu mua theo giá thị trường theo hướng có lợi cho dân. Đặc biệt với vai trò là doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong các chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo, muối theo chỉ đạo của Chính phủ, đóng góp đáng kể vào việc bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

Xác định sự sống còn của doanh nghiệp là do khách hàng quyết định, vì vậy Tổng công ty luôn đặt lợi ích và an toàn cho khách hàng lên trên hết. Các sản phẩm của Tổng công ty trước khi đưa ra thị trường luôn được kiểm định chặt chẽ theo tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng.

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với những sản phẩm an toàn, chất lượng cao, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, Tổng công ty đã và đang đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất nhằm mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh doanh của Tổng công ty từ chế biến đơn thuần cho thương mại bán buôn sang trực tiếp đầu tư từ khâu canh tác đến sản phẩm cuối cùng cho người tiêu dùng.

5. Trách nhiệm, quan hệ với người lao động:

Với quan điểm Người lao động là tài sản đáng quý nhất của một doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, Tổng công ty không những luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Người lao động theo quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại thỏa ước lao động và hợp đồng lao động; thực hiện công khai thông tin theo Quy chế dân chủ cơ sở mà còn chú trọng chăm lo, cải thiện Thu nhập và đời sống của người lao động tại Tổng công ty. Ngoài mức thu nhập đảm bảo, đời sống tinh thần của người lao động cũng rất được quan tâm thông qua các hoạt động như thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, động viên những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ, nghỉ mát... Các kiến nghị, đề xuất, thắc mắc của người lao động luôn được Lãnh đạo Tổng công ty quan tâm giải quyết hợp tình, hợp lý. Vì vậy tập thể người lao động Tổng công ty luôn có sự gắn bó, đoàn kết, đồng thuận cao để cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tổng công ty trân trọng báo cáo./. *η*

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- TGĐ, KSV;
- Ban KHQLV, Tổ QLTTĐT;
- Lưu VT, TCLĐ.

